

4.0 trong công tác hội phụ nữ



Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) sử dụng phần mềm quản lý hội viên.

Bắt nhịp xu thế thời đại công nghệ số, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giải quyết công việc và thực hiện có hiệu quả các chương trình huy tập tâm công tác hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

"Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội" được Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh xác định là 1 trong 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2021 -

2026. Các cấp hội đã tổ chức tuyên truyền tới cán bộ, hội viên về tinh thần và những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 19/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và chuyển đổi số tỉnh Thái Bình năm 2025, định hướng đến năm 2030, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số; tổ chức các cuộc thi online phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở từng thời điểm; triển khai nhiệm vụ qua hệ thống zalo, facebook, họp trực tuyến... Hội LHPN tỉnh

cũng triển khai để án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của hội, cấp hội giai đoạn 2022 - 2026.

Tháng 11/2021, Hội LHPN xã Đông Phong được Hội LHPN huyện Tiên Hải chọn làm điểm thực hiện mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của hội. Theo đó, Ban Chấp hành Hội LHPN xã thành lập nhóm zalo, mỗi chi hội có 1 - 2 nhóm hội viên nòng cốt từ 20 - 25 thành viên. Các nhóm zalo hoạt động với nguyên tắc chỉ sử dụng cho

công việc, các thành viên phải tương tác khi có thông tin triển khai. Riêng việc quản lý hội viên được thực hiện trên phần mềm. Theo chị Vũ Thị Thụ, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Phong: Trước đây, khi quản lý hội viên qua sổ sách, giấy tờ dễ dẫn đến nhầm lẫn, sai sót, đến nay việc ứng dụng phần mềm này tạo thuận lợi trong việc thống kê và quản lý số lượng, thông tin hội viên nhanh chóng, chính xác hơn. Việc triển khai hoạt động hội qua nhóm zalo cũng bảo đảm kịp thời hơn.

Theo thông tin từ Hội LHPN tỉnh, hiện nay, một số hội LHPN các huyện, thành phố và cơ sở xây dựng được các tài khoản, fanpage trên facebook, các nhóm zalo... để thông tin, chia sẻ hoạt động. Ngoài ra, hầu hết các chi hội có nhóm zalo riêng để thông tin về những hoạt động, văn bản chỉ đạo của các cấp. Đặc biệt, trước đó, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, các cấp hội tận dụng hiệu quả nền tảng công nghệ để tuyên truyền việc phòng, chống dịch bệnh; kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ nông sản; kết nối giải quyết việc làm cho lao động nữ bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19... Các công trình, phần việc được tuyên truyền rộng rãi trên trang thông tin điện tử của hội và mạng xã hội zalo, facebook như: "Triệu phần quà - San sẻ yêu thương", "Mẹ đỡ đầu", "Biển rác thải thành

tiền"... Chị Vũ Thị Liễu, Chủ tịch Hội LHPN xã Dương Phúc (Thái Thụy) cho biết: Việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp các cấp hội tiết kiệm được chi phí, đối tượng cần tuyên truyền được tiếp cận nhiều hơn. Các hoạt động cụ thể của hội để tạo sự lan tỏa như: Chương trình "Mẹ đỡ đầu", xây dựng con đường hoa, quyền góp ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, hay các hội thi: "Dân vũ thể thao" trực tuyến, "Bữa cơm gia đình, ấm áp yêu thương"...

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác các nền tảng trực tuyến đã trở thành công cụ hữu hiệu nhằm đa dạng kênh tập hợp phụ nữ, thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, giáo dục. Song, để việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động hội thực sự hiệu quả, đòi hỏi mỗi cán bộ, hội viên cán bộ động tìm hiểu, tiếp cận; các cấp hội có kế hoạch, giải pháp cụ thể, lâu dài gắn với tăng cường tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, tuyên truyền viên... Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục phối hợp với các ban, ngành liên quan tăng cường tổ chức tập huấn về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ hội các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Qua đó, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động hội, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

XUÂN PHƯƠNG

VŨ THƯ 384 em khối tiểu học đạt giải cấp quốc gia các cuộc thi

Sáng ngày 24/8, huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

Năm học 2021 - 2022, Vũ Thư duy trì ổn định với 77 trường học, gần 2.400 giáo viên và gần 45.000 học sinh. Năm học qua, các nhà trường tích cực nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới gắn với giáo dục toàn diện đạo đức, thể chất, kỹ năng cho học sinh. Chất lượng chăm sóc, giáo dục khối mầm non ổn định. Khối tiểu học có 384 em đạt giải cấp quốc gia các cuộc thi Toán, tiếng Anh, tiếng Việt qua mạng internet. Khối THCS, các nhà trường đã tổ chức 425 chuyên đề đổi mới phương pháp dạy và học; đoàn Vũ Thư xếp thứ 4 kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh; 1.956 học sinh (đạt tỷ lệ 78%) trúng tuyển lớp 10 các trường THPT công lập. Huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2021.

Năm học 2022 - 2023, huyện Vũ Thư đề ra 9 nhiệm vụ, trong đó trọng tâm là chỉ đạo các nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động dạy và học; tiếp tục nâng cao chất lượng dạy, học ở tất cả các cấp học; phấn đấu giữ vững chất lượng học sinh giỏi, tỷ lệ thi sinh trúng tuyển lớp 10 ở top đầu của tỉnh; tham mưu cho huyện và các địa phương đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trường học ở 9 xã, tạo điều kiện thuận lợi nâng cao chất lượng giáo dục toàn huyện.

QUYNH LƯU

Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ chính sách

Sáng ngày 24/8, Ban CHQS huyện Thái Thụy phối hợp với Công ty Cổ phần Green i-Park bàn giao nhà tình nghĩa tầng bà Lê Thị Chúc, vợ liệt sĩ Tạ Duy Sênh, thôn Quang Lang Đông, xã Thụy Hải đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bà Chúc hiện đang sống một mình, không có con phụng dưỡng.

Ngoài nhà được tu sửa có diện tích sử dụng 30m² với kinh phí sửa chữa 47 triệu đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Green i-Park hỗ trợ 50 triệu đồng, Ban CHQS huyện Thái Thụy và dân quân xã Thụy Hải hỗ trợ nhân lực, ngày công tu sửa. Tại lễ bàn giao nhà, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đã tới chung vui, trao tặng bà Lê Thị Chúc các vật dụng sinh hoạt thiết yếu trong gia đình với tổng số tiền gần 10 triệu đồng.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa của lực lượng vũ trang huyện Thái Thụy trong công tác xã hội hóa phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

TRINH CƯỜNG

Công đoàn cơ sở hướng về người lao động



Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà mái ấm công đoàn cho người lao động tại huyện Đông Hưng.

Với phương châm hướng về người lao động, thời gian qua, công đoàn các cấp trong tỉnh luôn phát huy vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Đồng thời, tổ chức công đoàn còn thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong tổ chức, phát động các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo niềm tin, thu hút người lao động tham gia tổ chức công đoàn.

Theo bà Tăng Thị Hiệu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Quỳnh Phụ: Hiện nay, LĐLĐ huyện đang quản lý trực tiếp 168 công đoàn cơ sở với trên 16.000 đoàn viên công đoàn. Nhận thấy việc đổi mới trong công tác chăm lo, bảo vệ đoàn viên sẽ góp phần tạo sự hấp dẫn, thu hút đoàn viên công đoàn, năm 2019, LĐLĐ huyện đã triển khai tổ chức "Ngày đoàn viên công đoàn" với chủ đề "Bữa cơm công đoàn" tại 7 doanh nghiệp có bếp ăn tập thể, mỗi suất cơm trị giá 40.000 đồng, trong đó LĐLĐ huyện hỗ trợ 50% và doanh nghiệp công đoàn cơ sở hỗ trợ 50%. Năm 2020, LĐLĐ huyện phối hợp tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho gần 100 đoàn viên công đoàn Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại

và dịch vụ - MTA, xã Đông Tiến (Quỳnh Phụ) là công ty gặp khó khăn nhất do dịch Covid-19. Sang năm 2021, UBND Quỳnh Phụ có hai doanh nghiệp đầu tiên trong tỉnh phải cách ly tập trung, ngay trong ngày đầu cách ly, LĐLĐ huyện đã xuống doanh nghiệp hỗ trợ khẩn cấp 12.000 khẩu trang y tế và 100 chiếc màn cho công nhân lao động, đồng thời xin hỗ trợ gần 3 tấn gạo để cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn...

Không chỉ chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động, những ngày này các công đoàn cơ sở trong tỉnh còn quan tâm, động viên con của người lao động trước thềm năm học mới. Theo bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Công đoàn ngành công thương: Đến nay, các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành công thương đã tổ chức gặp mặt, tuyên dương và tặng quà hơn 2.100 cháu học sinh là con đoàn viên vượt khó, học giỏi với số tiền 880 triệu đồng. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên các cháu học sinh có thành tích cao sau mỗi năm học. Công đoàn ngành công thương cũng đã khen thưởng gần 200 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học giỏi nhằm động viên các cháu phấn đấu trong học tập. Anh Đoàn Văn Nam,

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Yazaky Hải Phòng Việt Nam chi nhánh Thái Bình cho biết: Năm nay, Công ty đã tổ chức gặp mặt, trao quà đại diện cho 55 cháu là học sinh giỏi cấp huyện, thành phố, mỗi suất trị giá 800.000 đồng. Đồng thời cũng trao trên 1.200 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng cho các cháu có thành tích cao trong học tập. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức công đoàn với lãnh đạo địa phương, đơn vị trong các hoạt động khuyến học đã tạo sự động viên ý nghĩa đối với các học sinh con công nhân viên chức lao động, giúp các cháu thêm động lực phấn đấu trong học tập và rèn luyện.

Chia sẻ với những khó khăn của đoàn viên công đoàn, người lao động, những tháng đầu năm 2022, LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở triển khai công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động thông qua các hoạt động như chương trình Tết sum vầy, tháng công nhân... LĐLĐ tỉnh cũng đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở thường xuyên bám sát, nắm chắc tình hình công nhân lao động, thống kê số liệu đoàn viên, người lao động bị thiếu việc làm và bị mắc Covid-19, động viên công nhân lao động yên tâm lao

NGỌC MAI

Từng được biết đến là một xã nghèo, thuần nông của huyện, thế nhưng sau khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Bắc Sơn (Hưng Hà) đã trở thành một miền quê giàu đẹp, đó chính là sức mạnh nội lực để Bắc Sơn tiếp tục đồng lòng phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM nâng cao vào năm 2022.

Những con đường trải dài thênh thang được bê tông hóa; những ngôi nhà ngập tràn sắc màu của cỏ cây hoa lá, những mô hình kinh tế hiệu quả - đó là hình ảnh dễ dàng bắt gặp khi đặt chân tới xã Bắc Sơn. Niềm vui đó được hiện hữu trên từng thước mặt người dân nơi đây. Ông Phạm Đức Kỳ, thôn Thăng Long chia sẻ: Từ khi xã về đích NTM, đời sống nhân dân thay đổi nhiều lắm. Bắc Sơn hôm nay đã có thêm những gam màu tươi sáng, văn minh, hiện đại hơn. Đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt, quê mà ngỡ như phố. Chúng tôi rất phấn khởi vì được thụ hưởng những thành quả đó nên tiếp tục cố gắng, nỗ lực cùng địa phương chung sức xây dựng NTM nâng cao.

Với quan điểm xây dựng NTM, NTM nâng cao phải bắt đầu từ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, "lấy sức dân để lo cho dân", vì vậy địa phương luôn ưu tiên chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp; chú trọng phát triển ngành nghề dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Anh Phan Văn Dũng, thôn Cộng Hòa là chủ cơ sở sản xuất nhóm kính tại xã có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm, đồng thời tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương với thu nhập ổn định từ 8 - 9 triệu đồng/tháng. "Được địa phương tạo điều kiện về mặt bằng, thủ tục nên chúng tôi thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh. Giờ đường xa rộng rãi, khung trang, xe vào tận xưởng nên kinh doanh buôn bán rất phát triển. Tôi sẽ cố gắng tìm kiếm thị trường, mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương góp phần vào công cuộc xây dựng NTM nâng

BẮC SƠN Nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

cao của xã" - anh Dũng chia sẻ.

Thế hệ tương lai của Bắc Sơn hôm nay đang được học tập, vui chơi trong điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại, khang trang. Cô giáo Trần Thị Ân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Sơn cho biết: Trường Mầm non Bắc Sơn được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Từ khi xây dựng NTM và NTM nâng cao, nhà trường đã được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, có và trò được học tập và giảng dạy trong điều kiện thuận lợi nên cán bộ, giáo viên và phụ huynh rất phấn khởi và đạt được nhiều thành tích cao trong những năm học qua.

Để có được sự "thay da đổi thịt" như ngày hôm nay, mảnh đất, con người Bắc Sơn đã trải qua không ít thăng trầm. Với xuất phát điểm thấp nên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Sơn luôn nỗ lực vượt khó, tận dụng mọi nguồn lực, nhất là phát huy nội lực để xây dựng quê hương,

chăm lo đời sống cho nhân dân. Ông Trần Xuân Đôn, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn chia sẻ: Dù còn rất nhiều muộn hơn so với nhiều địa phương nhưng đó lại là điều kiện thuận lợi để Bắc Sơn có bước đi chắc chắn trong quy hoạch hạ tầng nông thôn một cách đồng bộ, hiện đại, làm nền tảng để địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, tiến tới xây dựng thành công NTM nâng cao. Đến nay, 2/2 trường học của xã đạt chuẩn quốc gia, 5/5 thôn có nhà văn hóa; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 61,3 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo theo đa chiều đến năm 2021 giảm còn 1,97%; 100% đường làng ngõ xóm được bê tông hóa, xã cũng quy hoạch sản xuất với 41ha... Để vươn thành 4 tiêu chí còn lại, hiện nay xã đang tập trung hoàn thiện xây dựng Trường Tiểu học và THCS quy mô 24 phòng học và khu hiệu bộ với diện tích 14.000m², tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng; quy hoạch xây dựng UBND và Trạm Y tế xã; tiếp tục mở các điểm thương mại, kinh doanh dịch vụ; đẩy

manh chuyển đổi cơ cấu cây trồng; xây dựng thành công sản phẩm OCOP của xã... với mong muốn kinh tế ngày càng phát triển, nâng cao thu nhập cho người dân...

Ông Lê Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Sơn cho biết: Dù còn rất nhiều khó khăn trong tiến trình thực hiện mục tiêu xây dựng NTM nâng cao nhưng với quyết tâm và sự đồng thuận cao, Bắc Sơn đang hướng tới một NTM mà ở đó sản xuất phát triển, người dân có việc làm, thu nhập cao. Để đạt được điều đó, Đảng bộ xã sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang khu dân cư, thúc đẩy các mô hình sản xuất, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đa dạng hóa mọi nguồn lực đầu tư thực hiện các tiêu chí còn lại, phấn đấu hoàn thiện NTM nâng cao theo đúng lộ trình đã đề ra.

THANH THỦY



Xã Bắc Sơn chú trọng phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.